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คอลัมน์เลาะรั้วเกษตร : สารเคมี...ยังไม่จบง่ายๆ 

 
เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว คณะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข ออกมาประกาศจะเสนอคณะกรรมการวัตถุ

อันตรายให้ยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด เป็นสารป้องกันก าจัดวัชพืช 2 ชนิด คือ พาราควอต และ ไกลโฟเซต 
สารก าจัดศัตรูพืช 1 ชนิด คือ คลอร์ไพริฟอส ซึ่งสารเคมีท้ัง 3 ชนิดนี้ เป็นประเด็นโต้แย้งกันมานานข้ามปี 
ระหว่างกลุ่มท่ีบอกว่าต้องยกเลิก เพราะมีพิษร้ายแรง มีสารก่อมะเร็ง มีเกษตรกรได้รับพิษภัยเป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย ต่อทารกในครรภ์มารดา ต่อสิ่งแวดล้อมฯลฯ กับอีกฝ่ายท่ีไม่ยอมให้ยกเลิก ด้วยเหตุผลว่า ถ้ายกเลิกแล้ว
จะใช้อะไรมาทดแทนท่ีมีผล และราคาท่ีเท่าเทียมกัน ส่วนอันตรายนั้นถ้าใช้ไม่ถูกต้องตามค าแนะน า สารเคมีทุก
ชนิดก็เป็นอันตรายท้ังสิ้น ส่วนใครมีผลประโยชน์ร่วมกับใครต่อการยกเลิก หรือไม่ยกเลิกการใช้สารเคมีท้ัง 3 
ชนิดนี้เป็นเพียงประเด็นดราม่า ท่ีน ามาอ้างเพื่อให้ฝ่ายตนเองดูดีว่าท่ีสู้ไม่ได้เพราะเรื่องผลประโยชน์ ไม่ใช่เพราะ
ข้อมูล หรือเพราะความเป็นจริงท่ีน ามาอ้าง ว่ากันตามกฎหมาย เรื่องของการยกเลิก หรือไม่ยกเลิกสารเคมี หรือ
วัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดใดๆ เป็นอ านาจหน้าท่ีการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ท่ีแต่งตั้งขึ้น
ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย การยกเลิกนั้นมีขั้นตอน และมีการศึกษาข้อมูลจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ถ้าอันตรายจริงๆ 
ก็ต้องยกเลิก เหมือนสารเคมีหลายชนิดที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้ยกเลิกมาก่อนหน้านี้ 

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชท่ีมีความเสี่ยงสูง ของ
กระทรวงสาธารณสุข เคยออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้สารเคมีท้ัง 3 ชนิดนี้ครั้งหนึ่งแล้ว แต่คณะกรรมการ
วัตถุอันตรายพิจารณาแล้วมีมติไม่ยกเลิก แต่ให้จ ากัดการใช้โดยให้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร ไป
ก าหนดมาตรการจ ากัดการใช้มาเสนอภายใน 60 วัน แต่กรมวิชาการเกษตรก็มิได้กระตือรือร้นรีบด าเนินการ จน
ครบ 60 วัน กรมวิชาการเกษตรก็ไม่ได้มีการบอกกล่าวถึงมาตรการใดๆ ออกมา ซึ่งจริงๆ อาจจะท ากันอย่าง
เงียบๆ เสนอกระทรวงอย่างเงียบๆ คิดจะใช้ความสงบสยบการเคลื่อนไหว แต่วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลกับประเด็นขัดแย้ง
เช่นนี้ จึงเป็นเหตุให้ฝ่ายเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้สารเคมีท้ัง 3 ชนิดดังกล่าว ออกมาปลุกกระแสอีกครั้ง โดยการ
เสนอให้ยกเลิกการใช้จริงๆ ไม่ใช่จ ากัดการใช้ งานนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กฤษฎา บุญราช ออกมา
ชี้แจงเองว่ากระทรวงเกษตรฯเสนอแผนจ ากัดการใช้แก่คณะกรรมการวัตถุอันตรายไปแล้ว ท่ีส าคัญๆ คือ จ ากัด
การน าเข้า โดยจะลดการน าเข้าลงกว่าครึ่งของท่ีเคยน าเข้าในแต่ละปี ผู้ใช้ต้องผ่านการอบรมการใช้ และต้องมี
ใบอนุญาตจากทางราชการจึงจะใช้ได้ ถ้าลักลอบใช้ต้องมีบทลงโทษ มาตรการท่ีว่านี้ ถ้าน ามาใช้จริง น่าจะมีม็อบ
เกษตรกรมาเยี่ยมกระทรวงเกษตรฯ ในไม่ช้า ดูตัวอย่างมาตรการท่ีป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยห้ามนั่งท้าย
รถกระบะนั่นปะไร โดนประชาชนถล่มเสียจนต ารวจจราจรไปไม่เป็นเลยทีเดียว ต้องถามว่า...มาตรการการใช้ของ
เกษตรกรท่ีก าหนดว่าต้องมีใบอนุญาตจากทางราชการ ถ้าลักลอบใช้ต้องมีบทลงโทษนั้น ใครเป็นคนคิด.....คิดได้
อย่างไร....หรอืคิดว่าถ้าเพิ่มความยุ่งยากในการใช้มากขึ้น เกษตรกรก็จะเลิกใช้ไปโดยปริยาย แนวคิดนี้เหมือนการ
กลั่นแกล้งเกษตรกร รอดูกันต่อไปว่า......เรื่องนี้จะจบลงอย่างไร...แต่ท่ีแน่ๆ เรื่องนี้ไม่น่าจะจบง่ายๆ 

แว่นขยาย 


